



STF.20.003.RTG.002.TH

Seafood Task Force, Inc. (คณะทำงานร่วมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล)

7918 Jones Branch Dr #700 McLean, VA 22102 3319, USA

Email: secretariat@seafoodtaskforce.global

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพยุหะโยก คูสิต กรุงเทพฯ 10300

21 ธันวาคม 2563

เรื่อง Seafood Task Force ยืนยันสนับสนุนรัฐบาลต่อไปในการปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย

กราบเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะทำงาน Seafood Task Force ได้ส่งจดหมายถึงท่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น เราขอเรียนยืนยันอีกครั้งที่จะคงการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิรูปกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ผ่านมา การที่รัฐบาลไทยดำเนินการให้มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง การตรวจสอบที่ทำเรือโดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามเรือประมง (VMS) และการกำหนดจำนวนวันทำการประมงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ระบบการกำกับดูแล การควบคุม การตรวจสอบต่าง ๆ ดังกล่าวกำลังได้รับการพัฒนาอยู่ เราเชื่อว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมาก หากมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและมาตรการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ไม่ได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็น่าเป็นห่วงว่าจะมีความเสี่ยงซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศและอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยและผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปในเรื่องสำคัญของรัฐบาลไทยมีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกของเรามั่นใจในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยต่อไป

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งออกอาหารทะเล การแสดงความเป็นผู้นำระดับโลกอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ และเราขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังพร้อมด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและความยั่งยืน

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(Ken Kimble)

ประธานกรรมการบริหาร Seafood Task Force

ทั้งนี้ ได้ทำสำเนาเรียนถึง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

คุณจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน